

## Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Nigeria

03:58 14/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 13/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Nigeria, ông Hassan Adamu Mamani tới chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.**



*Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đại sứ Nigeria Hassan Adamu Mamani\_ Ảnh: TTXVN*

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá Đại sứ Hassan Adamu Mamani đã có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam; góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Nigeria.

Đại sứ Nigeria Hassan Adamu Mamani trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có đánh giá tốt đẹp về nhiệm kỳ công tác của Đại sứ tại Việt Nam; bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của các cơ quan hữu quan Việt Nam đối với các hoạt động của Đại sứ quán trong thời gian qua.

Theo đó, Nigeria và Việt Nam là hai quốc gia có nhiều điểm chung về kinh tế, thương mại, có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. Hai nước cũng duy trì hợp tác trong các vấn đề đa phương tại Liên hợp quốc. Đại sứ Hassan Adamu Mamani tin tưởng Nigeria sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Nigeria và Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; chúc mừng Nigeria vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử; tin tưởng với kết quả này, nhân dân Nigeria sẽ ngày càng đạt được những thành tựu phát triển tốt đẹp và toàn diện hơn.

Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Việt Nam mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Nigeria trong mọi lĩnh vực. Hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp; thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và duy trì trao đổi, hợp tác đối với các vấn đề của khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định.

Chủ tịch nước tin tưởng quãng thời gian công tác tại Việt Nam sẽ để lại những ấn tượng tốt đẹp đối với Đại sứ; mong muốn dù ở cương vị công tác nào, Đại sứ cũng luôn nhớ đến đất nước, con người Việt Nam và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

**TTXVN**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/chu-tich-nuoc-vo-van-thuong-tiep-dai-su-nigeria>